
Vörugjöld burt – en hvað með tolla? 

Veit Hr. Loki Verndalt af þessu? 



Tillögur Félags atvinnurekenda  

–Vörugjöld verði afnumin 

–Virðisaukaskattskerfið verið einfaldað 

–Verndartollar á landbúnaðarafurðum 
verði afnumdir 



Fjárlagafrumvarpið 

• Almenn vörugjöld lögð niður í tveimur skrefum 

– 1. Lög nr. 97/1987 um vörugjald verða felld úr gildi 

– 2. Sykurskattur felldur brott 

• Virðisaukaskerfi einfaldað 

– Hærra þrep lækkað úr 25,5% í 24% 

– Neðra þrep hækkað úr 7% í 14% 

– Skattstofn breikkaður 



Frumskógur vörugjalda hverfur 

Kökunum fækkar





Hvað með verndartolla á landbúnaðarafurðir? 

• Hér á landi er viðhaldið háum tollum á 
landbúnaðarafurðum og/eða vörum unnum úr 
landbúnaðarafurðum... 



... þrátt fyrir að það sé engin framleiðsla 
hérlendis 



... eða viðvarandi skortur 



Núverandi kerfi: 

• Viðheldur háu matvælaverði á Íslandi 

• Dregur úr samkeppni

• Felur í sér óhóflega neyslustýringu 

• Takmarkar vöruframboð



FA telur þörf á breytingum

• Draga þarf úr tollálögum á landbúnaðarvörum 

• Einfalda þarf stjórnsýslukerfið í kringum úthlutun 
svokallaðra tollkvóta 



Tillögur FA til breytinga 

• Verða kynntar formlega á næstu vikum – eru enn til 
vinnslu innan félagsins 

• Tillögurnar um lækkun tolla taka í grunninn mið af: 

– Tegund framleiðslu 

– Magni innlendrar framleiðslu með hliðsjón af eftirspurn


